

THÔNG BÁO

**Về việc khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu,
bò trên địa bàn thị trấn Ia Kha phòng bệnh VDNC trên trâu, bò**

Thực hiện công văn số 17/PNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Grai về việc khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho đàn trâu, bò để chủ động phòng bệnh VDNC cho đàn gia súc.

Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha thông báo đến các tổ dân phố, thôn, làng trên địa bàn thị trấn Ia Kha một số nội dung như sau:

Từ giữa tháng 10/2020 dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên gia súc lần đầu tiên xâm nhiễm vào Việt Nam với tốc độ lây lan nhanh, đến thời điểm tháng 10/5/2021 xảy ra tại 29 tỉnh, thành phố, có 1.600 ổ dịch với tổng số gia súc mắc bệnh 44.700 con, trong đó đã chết và tiêu hủy 5.100 con. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nguy cơ dịch bệnh VDNC tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao.

Đến nay bệnh VDNC trên trâu, bò đã có vắc xin để chủ động tiêm, tạo miễn dịch cho đàn gia súc. Tuy nhiên, vắc xin VDNC trên trâu, bò chưa được triển khai đồng loạt theo chương trình Quốc gia. Vì vậy để bảo vệ đàn trâu bò của các hộ chăn nuôi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khuyến cáo chủ gia súc chủ động mua vắc xin để tiêm cho đàn trâu bò của mình; trong quá trình tiêm có thể liên hệ sự hỗ trợ của nhân viên thú y các xã, thị trấn.

Trên địa bàn thị trấn, hiện tại hộ chăn nuôi trâu, bò có thể liên hệ mua vắc xin tại các đại lý cung ứng thuốc thú y đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y và vắc xin dưới đây:

STT	TÊN CỬA HÀNG, ĐẠI LÝ	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
1	Thuốc Thú y Hồng	394 Hùng Vương, TT. Ia Kha	0914.171.136
2	Thuốc Thú y Tuấn Hải	01 Lý Tự Trọng, TDP2, TT. Ia Kha	0905.390.669

Đồng thời để cắt đứt chuỗi lây lan bệnh, cũng khuyến cáo việc sử dụng các loại thuốc diệt ve, ruồi, mòng chích hút... được phép sử dụng trong chăn nuôi như HanTox, Vimectin...

Vậy, UBND thị trấn Ia Kha thông báo nội dung như trên đến các tổ dân phố, thôn, làng trên địa bàn thị trấn Ia Kha phổ biến đến người dân biết, chủ động tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các TDP, thôn, làng;
- Lưu VP-TH.

TM. UBND THỊ TRẤN IA KHA
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Thị Danh